

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2023 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình...

hiện đầy đủ. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các bên. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp HĐND tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...



Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Thái Bình.

nước và Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung, các bên đề xuất phương hướng trong thời gian tới điều chỉnh, bổ sung một số điều và nội dung của quy chế phối hợp công tác để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho nước và Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung...

trong giám sát hoạt động kiểm toán, phòng, chống tốt các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thời gian tới, KTNN chủ trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cũng như đạo đức công vụ cho các kiểm toán viên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

hoạt động kiểm toán, hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách địa phương và kết quả hoạt động kiểm toán; có cán bộ, công chức tham gia phối hợp công tác; phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tổ chức giao ban định kỳ hàng năm giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh công việc đột xuất cần sự phối hợp thì cơ quan có nhu cầu phối hợp phải thông báo và đề xuất bằng văn bản để các bên cùng phối hợp giải quyết.

TRẦN TUẤN

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí báo cáo viên dự hội nghị.

sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các hệ giá trị quốc gia,

hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu

phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khẳng

định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30 ngày 4/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó nhấn mạnh: Đây là những cơ chế đang được ngành y và xã hội chờ đợi, kỳ vọng xử lý dứt điểm những vướng mắc lớn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, tạo điều kiện cho công tác điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023). Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 3/2023.

NGOẠI GIAO KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

bộ, ngành trung ương, các hiệp hội, doanh nghiệp chủ chốt dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tới dự.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Thủ tướng khẳng định, ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam; một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chương trình hành động của Chính phủ triển khai là tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đại khai lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương. Bên cạnh đó, chú trọng các nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế và ngoại giao kinh tế trong xây dựng, triển khai các đề án phát triển quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Lấy chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp làm tiêu chí hàng đầu trong triển khai ngoại giao kinh tế. Tạo đột phá trong một số lĩnh vực hợp tác kinh tế và giải quyết vướng mắc, "điểm nghẽn" trong quan hệ kinh tế với các đối tác lớn, đối tác chủ chốt theo nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và hài hòa với lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đối tác.

Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế cũng xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Chương trình hành động của Chính phủ xác định phương châm "Tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước" và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao kinh tế từ nay đến năm 2026. Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nói là phải làm; đã cam kết là phải thực hiện; đã thực hiện là phải có hiệu quả; ngoại giao kinh tế phải phục vụ đắc lực cho phục hồi và phát triển bền vững đất nước...

Đề chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế đi vào cuộc sống, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, các địa phương khẩn trương triển khai và cụ thể hóa bằng các giải pháp sát thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong quý I/2023, tạo ra hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vững.

SÁU ĐIỀU DẠY...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trung tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu Thái Bình.

Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân; nội dung tư tưởng Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và đối với cán bộ, đảng viên nói chung. Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu, nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho lực lượng Công an nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc bổn phận, lập công cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Hội thảo đã thống nhất, đề xuất các phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

Ngày 9/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) cho gần 100 đại biểu làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATTP tuyến tỉnh; lãnh đạo, cán bộ phòng y tế, trung tâm y tế 8 huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin một số nội dung cơ bản về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế và ATTP; quy trình thanh tra, kiểm tra về ATTP; các vấn đề lưu ý trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP... Các đại biểu cũng được trao đổi và giải đáp những vướng mắc thường gặp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác ATTP trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về ATTP, góp phần làm tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP, hạn chế để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

HOÀNG LANH

Phổ biến chính sách, pháp luật mới cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Sáng ngày 9/3, Chi cục Hải quan Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến một số chính sách, pháp luật mới về xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giao dịch tại Chi cục Hải quan Thái Bình.

sách, pháp luật mới về hải quan liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài giao nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam; hướng dẫn doanh nghiệp xử lý vướng mắc khi hệ thống gặp sự cố, mã số HS không khai báo được đối với hàng tạm nhập tái xuất. Cán bộ Chi cục Hải quan Thái Bình cũng giải đáp cho doanh nghiệp về các vướng mắc trong quản lý doanh nghiệp làm loại hình gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất; quá trình hoạt động xuất nhập khẩu và một số vấn đề cần

lưu ý đối với các doanh nghiệp FDI trong thực hiện đầu tư tại Thái Bình. Đây là những kiến thức quan trọng giúp các doanh nghiệp chủ động nắm bắt và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động thiết thực của Chi cục Hải quan Thái Bình và các đơn vị liên quan đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu theo yêu cầu Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

KHẮC DUẤN

Công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam

Chiều ngày 9/3, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình tiền thân là Liên đoàn Cầu lông - Bóng bàn, được thành lập ngày 24/11/1992. Đến năm 1999, UBND tỉnh có quyết định tách Liên đoàn Cầu lông - Bóng bàn Thái Bình thành Liên đoàn Cầu lông và Liên đoàn Bóng bàn. Hơn 30 năm qua, Liên đoàn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh nói chung, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn bóng bàn nói riêng. Trong đó, đã phối hợp

tổ chức các giải bóng bàn thường niên; thu hút, tập hợp các câu lạc bộ, người đam mê bộ môn bóng bàn; đào tạo thế hệ trẻ tham gia tập luyện bóng bàn để trở thành tài năng của tỉnh...

Tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã trao quyết định về việc công nhận Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn ở các lứa tuổi trên địa bàn tỉnh, xây dựng lực lượng nòng cốt cho thể thao thành tích cao, đặc biệt ở bộ môn bóng bàn.

TU ANH

Vũ Hội Cần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng dự án

Sáng ngày 9/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư làm việc với Đảng ủy xã Vũ Hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Vũ Hội có bước phát triển. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và mỗi đảng viên của Đảng bộ xã Vũ Hội nỗ lực phát

huy những kết quả đã đạt được; thẳng thắn, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền xã cần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, bắt phá vươn lên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt và vượt 100% các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

QUỲNH LƯU

Tuyên truyền, phổ biến "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng"

Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay. Cẩm nang được xây dựng thành 3 phiên bản: bản in, bản điện tử và video clip.

Để tuyên truyền kịp thời cẩm nang, ngày 9/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã ban hành văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng"; chỉ dẫn các đường link nhằm giới thiệu cẩm nang đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm trên không gian mạng của người sử dụng internet cho

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết, ứng phó và xử lý hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho người dùng internet trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Link sách điện tử và video clip có thể truy cập tại:

- http://vnbook.com.vn/books/camnangphongchongtingia_output/web/index.html;
https://drive.google.com/file/d/1cnVWlP7G8cHh0SjYulCJbJ8s87DeH_0/view;
https://abej.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-mat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang%E2%80%9D/107941.